



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11263

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 37.95 Ad Value: 91,080

PRValue (x3): 273,240

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: Smart EEC: ศูนย์ 'Day Care' ดูแลผู้สูงวัย EEC



กรุงเทพธุรกิจ

Smart EEC

รศ.ดร.ศุภพัทธ์ วิสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ 'Day Care' ดูแลผู้สูงวัย EEC



ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยมีการคาดการณ์ว่าอีก 15 ปีข้างหน้า สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอาจเพิ่มขึ้นเป็น 25% ของประชากรในประเทศ

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นอีกกลุ่มอาการที่มักเกิดในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกในปี 2050 อาจมีถึง 132 ล้านคนเลยทีเดียว

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีการรายงานจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมถึง 270,000 คน ภาครัฐและเอกชนของไต้หวันจึงได้จัดตั้ง**ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมสำหรับภาวะสมองเสื่อม (Center of Integrated Care for Dementia หรือ CICD)** ขึ้น 20 แห่งในปี 2017 และเพิ่มขึ้นเป็น 73 แห่งทั่วไต้หวันในปี 2019 โดยจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ละ 17,000 ดอลลาร์ต่อปี ในแต่ละศูนย์จะมีบุคลากรที่ประกอบไปด้วยแพทย์ด้านระบบประสาทและจิตเวช พยาบาล นักจิตวิทยา นักโภชนาการ และนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานร่วมกันในการให้บริการวินิจฉัย ให้คำปรึกษา ให้การดูแล และวางแผนการรักษาแก่ผู้สูงอายุ

ศูนย์ CICD ในไต้หวันนั้นให้บริการในลักษณะเป็นศูนย์ดูแลแบบไปกลับ ไม่มีการพักค้างคืน แต่ละศูนย์ใช้พื้นที่ไม่มากนัก ภายในตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม สร้างความรู้สึกรอบออบให้ผู้สูงอายุเหมือนได้อยู่ที่บ้าน พื้นที่ถูกจัดสรรให้เป็นห้องนั่งเล่น พื้นที่ปลูกต้นไม้เล็กๆ ห้องศิลปะ ห้องครัว ห้องที่ตกแต่งคล้ายที่นั่งบนเครื่องบินให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหมือนได้เดินทาง ห้องออกกำลังกาย ห้องกิจกรรมฝึกสมอง

สำหรับประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2570 ประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจมีมากกว่า 450 คนต่อประชากรแสนคน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นมีนโยบายพัฒนาไปสู่การเป็น Medical Hub เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC และได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ หรือ Senior Complex ขึ้นในพื้นที่ของ**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา**ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการแพทย์ครบวงจร (EECmd)

โครงการ Senior Complex นี้ จะประกอบไปด้วยโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โครงการคลินิกเฉพาะทางสำหรับโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

รวมทั้งโครงการ**ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในลักษณะ Day Care** ที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมเช่นเดียวกับศูนย์ CIGD ของไต้หวัน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างมาก

โครงการ **"Senior Complex" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา** เป็นการตอบย้ำว่าทะเลสำคัญที่อยู่ในใจของชาวธรรมศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่า **"ฉันทิธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันทิประชาชน"** โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ยังมีโครงการดีๆ อีกหลายโครงการ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการ EEC ของประเทศ ขอได้โปรดติดตามต่อไป



← ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

ธรรมศาสตร์ร่วมเครือข่ายที่สร้างทักษะแห่งอนาคต ส่งนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ธุรกิจแดนมังกร

กรุงเทพฯ 24, 2562



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Grooming Next-Generation Leaders : University – Industry Partnership ครั้งที่ 1 / น.ธรรมศาสตร์ – เครื่องใช้ใกล้ตัว Defining the Future : ก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รศ.เดวิด วีรูชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนว่า วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบปีที่ 85 เรามุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต โดยที่จะเป็นเป้าหมายสำคัญคือ สร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ หรือ Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities ด้วยการหาความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตยุคใหม่ ทุกสาขาวิชาให้มีคุณภาพ มีทักษะเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงาน เป็นกำลังคนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เป็นบริษัทชั้นนำ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษา ร่วมกับภาคเอกชนหลายแห่ง และหนึ่งในนั้นคือความร่วมมือกับ บริษัท เครื่องใช้ใกล้ตัว (มหาชน) จำกัด สถาบันเพื่อศึกษาศาสตร์นานาชาติที่ร่วมจัดโครงการนี้จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จดี นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานในบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ เป็นทักษะที่เอื้อต่อการก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งหนะฮงไค (SISU) มาเป็นเวลา 20 ปี ได้มีการสนับสนุนจาก บริษัท เครื่องใช้ใกล้ตัว (มหาชน) ให้นักศึกษาไปศึกษาฝึกงานที่โรงงาน Zhanjiang DENI Vehicle Parts Co.,Ltd. เมืองฉางเจียง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี 2560-2561 และตั้งแต่ปี 2562 ได้มีการจัดโครงการ Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co.,Ltd. ณ เมืองฉางเจียง

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่เป็น GREATS คือมีทักษะผู้ประกอบการ ทักษะภาษา และมีความเป็นนานาชาติ ซึ่งต้องขอขอบคุณ บริษัท เครื่องใช้ใกล้ตัว (มหาชน) อย่างมากที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการที่ต่างต่อเนื่องถึงปีอย่างต่อเนื่องกว่า 30 คน"

นายอรรถ เสิร์บุ รองประธานอาวุโส เครื่องใช้ใกล้ตัว หรือ ซีอีโอ กล่าวว่า เครื่องใช้ใกล้ตัวเป็นพันธมิตรของโรงเรียนศึกษาศาสตร์นานาชาติภาคการศึกษาของประเทศไทยที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการเป็นโอกาสให้นักศึกษานำเข้าฝึกงานที่โรงงานของบริษัทดังกล่าว ในครั้งนี้ เนื่องจากเครื่องใช้ใกล้ตัวดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก รวม 21 ประเทศ ครบครันด้วย 8 สายธุรกิจ ได้แก่ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง

อัครเดชพงศ์และธุรกิจดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์และอุตสาหกรรม ยานและรถยนต์ และธุรกิจการเงินและการธนาคาร นอกจากนี้เครื่องใช้ใกล้ตัวยังปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ใกล้ตัว 4.0 ซึ่งพร้อมเป็นเวที (Platform) ให้มีผลิตภัณฑ์มาดีเริ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค 4.0

ทั้งนี้ ที่มาที่มาได้มีนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าฝึกงานกับเครื่องใช้ใกล้ตัวจำนวน 3 รุ่น โดยเริ่มที่ประเทศไทย ซึ่งเครื่องใช้ใกล้ตัวเป็นบริษัทชั้นนำแรกที่เข้าไปลงทุนในจีน จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่มาจากหลายอย่างด้านเกษตร อุตสาหกรรมทั่วไป ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ผ้าฝ้าย และการบิน ฯลฯ นอกจากนี้จึงยังมีผู้ประกอบการทางธุรกิจของเอเชีย มีพัฒนาการและเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด จึงเหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในเยาวชนไทยได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และจะได้ทักษะทั้งด้านภาษา สังคมวัฒนธรรม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นจำนวนมาก

นักศึกษา 2 รุ่นแรกได้เข้าฝึกงานที่เมืองฉางเจียง ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตกลางของ กวางโถงของประเทศจีน เป็นเมืองที่โดดเด่นในเรื่องการเกษตร ประมง และพาณิชยกรรม โดยนักศึกษาได้ฝึกงานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนนักศึกษารุ่นที่ 3 ได้ฝึกงานธุรกิจของเครื่องใช้ใกล้ตัวที่เมืองฉางเจียง ขณะเดียวกัน เป็นเมืองที่โดดเด่นด้านบริการท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเป็นมากกว่า 120 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจีน โดยมีบริษัทที่รู้จักกันดี คือ ศูนย์การค้าปลีกของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่มีพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตร โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ และรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งโรงงานแปรรูปอาหาร ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าฝึกงานที่โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์และรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ยังเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงจากภาคการศึกษาในจีน

น.ส.จิราพร จันทรรัตน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 มีโอกาสร่วมคณะไปฝึกงานที่ Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co.,Ltd. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้า เป็นเวลา 1 เดือน กล่าวถึงประสบการณ์ที่ครั้งนี้ว่า ส่วนที่สนใจเกี่ยวกับกิจการด้านเครื่องใช้ใกล้ตัว เนื่องจากเป็นโอกาสได้สัมผัสกับการทำงานจริงในประเทศไทย ซึ่งคิดว่าได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะบริษัทส่งเสริมให้เราเรียนรู้และลงมือทำจริงๆ โดยในช่วงแรกได้ไปฝึกงานในสายการผลิตของโรงงานจากนั้นจึงได้ฝึกการฝึกไป 3 มรณค คือ การตลาด, การวิจัยและพัฒนาและการวางแผนการผลิต

"โครงการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนก้าวข้าม เปรียบเสมือนสะพานแห่งการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนอย่างมีอิสระ ขณะที่ได้ไปเจอประสบการณ์และงานและได้เจอคนอยู่ตลอด การได้ลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิด การประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการส่งมอบ การทำงานแบบเป็นทีมอยู่เบื้องหลังการดำเนินงานต่างๆ ไปจนถึงเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน นับว่าได้รับประโยชน์และมิตรภาพอย่างเต็มที่กับนักศึกษาทุกคนไป"

กมลทิพย์

Top Hit 10 News



มหกรรมยานยนต์นานาชาติเป็นไฮไลต์ของงานรวมงานเบียร์ชมรมเมืองเวสต์ พร้อมเปิดตัวสถานีวิทยุชุมชนไทยในอินเดีย



มาซาติ ขนบธรรมเนียมในงาน MGC-ASIA AUTO FEST 2019



64 ปะหลับ ชูหนังเด็ด บูตพอส และพิธีเปิดเทศกาลและงานวิจัยร่วมเปิดประสบการณ์ระดับเจ็ด โรงละคร "บุษยามณี รัชชประราช" ปี 2



เมมเบอร์ ซีดีเด็กดี กู้ใจ งามกับ โฟโตน เลี้ยงพ่อ เปิดโรงหนังสำหรับเด็กที่ 2 "KODOMO Kids Cinema" ที่ เวสต์เกต ซีดีเพล็กซ์ บางใหญ่ และกระแสตอบรับดีเยี่ยม! พร้อมเปิดคอร์สพิเศษสำหรับเด็ก "Kids Movie Program"



มาพบกับสาวสวยกับงาน "Bangkok Beauty Show & K-Beauty Expo Thailand 2018" ณ "บางนา ฮอลล์"



พบกับศิลปินจาก THE FIRST MIA MIA



ธรรมศาสตร์ร่วมเครือข่ายที่สร้างทักษะแห่งอนาคต
ส่งนักศึกษาเรียนประสบการณ์จริงที่เมืองเม็กซิโก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นวิจัยค้นคว้าวิจัยค้นคว้าในโครงการที่ 21 จำนวน ๒๑ บริษัท เครือข่ายโลกทัศน์ หรือซีที ส่งเสริมนักศึกษา 4 คณะ ๒๑ ปีไปฝึกฝนทักษะผู้ประกอบการต้นแบบด้วยผลตอบรับจากภาคปฏิบัติจริง ณ ประเทศจีน นักศึกษาปี 4 มธ. ซีได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม เปิดโอกาสเรียนรู้เชิงธุรกิจกับทุกชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Grooming Next-Generation Leaders : University – Industry Partnership ครั้งที่ 1 / ม.ธรรมศาสตร์ – เครือข่ายโลกทัศน์ Defining the Future : กำลังคนในศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รศ.ศศิธร วิเศษชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน วิทยากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๕ วางหมุดหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ **สร้างผู้นำในท้องถิ่นสู่อนาคต** และนานาชาติ หรือ Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities ด้วยการสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตที่โดดเด่น ทุกสาขาวิชาให้มีความรู้ มีทักษะเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงาน เป็นกำลังคนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษา ร่วมกับภาคเอกชนหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือความร่วมมือกับ บริษัท **เครือข่ายโลกทัศน์** จำกัด สนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานจริงในประเทศจีนจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี นักศึกษาสามารถส่งมอบความรู้ไปช่วยปฏิบัติงานในบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

ในช่วงของคณะศิลปศาสตร์ วิทยากรแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติ **เมืองเซียงไฮ้ (SIST)** มาเป็นเวลา ๒๐ ปี ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เครือข่ายโลกทัศน์ จำกัด (มหาชน) ไปฝึกศึกษาไปปฏิบัติงานที่โรงงาน Zhanjiang DENI Vehicle Parts Co.,Ltd. เมืองจางเจียง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2560-2561 ตลอดจนถึงปี 2562 ได้ฝึกงานที่โรงงาน Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co.,Ltd. ณ เมืองเหอหนาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิตที่เป็น GREATS คือมีทักษะผู้ประกอบการ ทักษะภาษา และความเป็นนานาชาติ จึงต้องขอขอบคุณ บริษัท เครือข่ายโลกทัศน์ จำกัด (มหาชน) อย่างมากที่ได้มาร่วมมือสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในวิจัยบัณฑิตศึกษา รวมโครงการกว่า 30 คน

นายธนกร เสรีวีระ รองประธานอาวุโส เครือข่ายโลกทัศน์ หรือ เครือซีที กล่าวว่า เครือซีทีเป็นพันธมิตรทางไทยที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทยตลอด รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานกับบริษัทต่างๆ ในเครือฯ เนื่องจากเครือซีทีมีการดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก รวม 21 ประเทศ ครอบคลุมถึง 8 สาขาธุรกิจ ได้แก่ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร คำปลีก สื่อสารและโทรคมนาคม อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์และอุตสาหกรรม ยานยนต์และยานยนต์ และธุรกิจการเงินและการธนาคาร นอกจากนี้เครือซีทีกำลังปรับเปลี่ยนหรือ Transform สู่ยุค 4.0 ซึ่งพร้อมเป็นเวที (Platform) ให้บัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค 4.0

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าฝึกงานกับเครือซีทีทั่วโลกต้นแบบในต่างประเทศจำนวน 3 รุ่น โดยอยู่ที่ประเทศจีน ซึ่งเครือซีทีเป็นบริษัทนานาชาติแห่งแรกที่เข้าไปลงทุนในจีน จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาหลาย ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม คำปลีก ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ คำปลีก และการบิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังยังเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจของเครือซีทีที่พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกับก้าวกระโดด ซึ่งเหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนไทยได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และจะได้ทักษะทั้งด้านภาษา สอดคล้องระบบ และการพัฒนาตนเองในสิ่งที่เรียกว่ามีผู้นำในหลายๆ ด้าน

นักศึกษา 2 รุ่นแรกได้เข้าฝึกงานที่เมืองจางเจียง ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตกลางรัฐ กวางตุ้งของประเทศไทย เป็นเมืองที่โดดเด่นในเรื่องการเกษตร ประมง และพาณิชย์ โดยนักศึกษาได้ฝึกงานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนนักศึกษา รุ่นที่ 3 ได้ฝึกกับธุรกิจของเครือซีทีที่เมืองฮูหนาน ของเขตเหอหนาน เป็นเมืองที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า 120 ล้านคน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของจีน โดยมีธุรกิจที่นำปึก คือ ศูนย์การค้าปลีกและศูนย์การค้าแฟชั่น ที่มีพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตร โรงงานผลิตเครื่องสำอางและเครื่องสำอางค์ที่มีแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงโรงงานแปรรูปอาหาร ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าฝึกงานที่โรงงานผลิตหรือธุรกิจ ยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ทั้งนี้เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดรับประโยชน์จากการฝึกงานกับซีทีในจีน

น.ส.จุฬาราว จันทน์พินัย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 มีโอกาสร่วมฝึกปฏิบัติงานที่ Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co.,Ltd. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นแบบ 1 เครื่อง กล่าวถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่า ส่วนตัวสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจของประเทศจีนอยู่แล้ว เมื่อโครงการเปิดโอกาสจึงสมัครทันที และเมื่อได้สัมผัสระบบการทำงานที่ประเทศจีนจริงๆ รู้สึกว่าได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะบริษัทส่งเสริมให้เราเรียนรู้และลงมือทำจริง โดยไม่หวงงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสายการผลิตของทุกโรงงาน จากนี้จึงตั้งเป้าการศึกษาใน 3 แขนง คือ การตลาด การวิจัยและพัฒนา และ การวางแผนการผลิต

โครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนกว้างมาก เปรียบเสมือนสนามแข่งการเรียนรู้ที่อีกฝ่ายอย่างมีอิสระ ขณะที่ยังไม่ต้องคอยสนับสนุนและดูแลเอาใจใส่ทุกด้าน การได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกด้าน ไม่ว่าจะไปในการผลิต การประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการขายสินค้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการต่างๆ ไปจนถึงเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน นับว่าได้ประโยชน์และมีความหมายสำหรับนักศึกษาทุกคนจริงๆ ไป

รอบเงิน...มีตัวช่วยขยับจากเงิน...สติปัญญาเลือกตัวช่วย



สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา <http://www.radioparliament.com> Rating (★★★★★)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:43 Site Value: 5,000 PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ส.ส.กมลศักดิ์ รับการยื่นเรื่อง ขอให้แก้กฎหมายเกี่ยวกับ กยศ. จากนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา
The National Assembly Radio and Television Broadcasting Station

หน้าแรก HOME | ข่าว NEWS | ถ่ายทอดสด LIVE | ชมวีดิทัศน์ VIDEO ON DEMAND | ปฏิทิน SCHEDULE | องค์ความรู้ KNOWLEDGE | ภาณุกรณ PLAN | ติดต่อเรา CONTACT US

ข่าวรัฐสภา
Parliament News

ส.ส.กมลศักดิ์ รับการยื่นเรื่อง ขอให้แก้กฎหมายเกี่ยวกับ กยศ. จากนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

จำนวนผู้ชม: 79 | วันที่โพสต์: 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:59 น.
[Facebook](#) [Twitter](#) [Line](#) [Sign Up to see what your friends like](#)

ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา LIVE TV

ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา LIVE RADIO

VOTE

ท่านสามารถโหวตและรับชมการออกอากาศของ สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือน?

รับชมได้เป็นอย่างดีภาพ

รับชมไม่ได้เป็นอย่างดีภาพ

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
122.981 จันทบุรีวิทยุกิจ
www.radioparliament.com

เป็นพันธมิตรในคณะที่ของคณะที่ก๊อใจดีมี

Radio Parliament twitter

25 ก.ค. 62 - ส.ส.กมลศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ รับการยื่นเรื่อง ขอให้แก้กฎหมายเกี่ยวกับ กยศ. จากนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ หลังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวนมากได้ยื่นความเดือดร้อนจากการดำเนินงานของกองทุน

นายกมลศักดิ์ ผู้นำคณะ สภาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.ส.) จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ รับการยื่นเรื่องถึงจาก นายอรรถพรชัย ไชยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ม.ธรรมศาสตร์ และตัวแทนเหล่าพรรคโดยมีผู้ติดตามไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อแก้กฎหมาย (กยศ.) เป็นวิทยุในวิทยุกระจายเสียงของรัฐ

โดยนายอรรถพรชัย กล่าวว่า จากความพยายามยื่นเรื่องขอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้เปิดโอกาส ให้ศิษย์และนักศึกษาที่ประสบความเดือดร้อนเท่าที่ควร อาทิ การยื่นเรื่องขอคืนเงินกู้ยืมเงินเรียนเกี่ยวกับผู้ได้ประโยชน์บางส่วน ทำให้ผู้ได้ประโยชน์ได้ยาก และความล่าช้าของการอนุมัติ ส่งผลกระทบต่อสิทธิและชื่อเสียงนักศึกษาที่มีเงินกู้ยืมบางส่วนแล้ว จากนโยบายการศึกษา 2561 ที่รัฐบาล พรรคไทยภูมิใจ ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินงานของกองทุน จากนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งเรียนมายังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย

นายอรรถพรชัย กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปประชุม พร้อมผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง

ที่มา: วิทยุรัฐสภา



แบ่งปันโอกาส เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า <http://www.thaijobsgov.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:16

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ทางด้านบัญชี บัณฑิต-16ส.ค.62



แบ่งปันโอกาส เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า

หน้าแรก | งานราชการ - พนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว | งานราชการภูมิภาค | สอบ กพ.

กดดาวน์โหลด-ผ่านมือถือ

รับสมัครอาจารย์ด้านบัญชี
วุฒิป.เอก บัณฑิต-16ส.ค.62

thaijobsgov.com



คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านบัญชี ส่วนงาน 1 อัตรา บุคลากรองค์การบริหารศึกษา
ระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาตรีระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบระดับ Ph.D. Candidate แล้ว ทางคณะกรรมการ
บัญชี สมุทรปราการได้แจ้งมติที่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์วิจัยฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-2253 (ท่าพระจันทร์) โทร. 02-696-5737, 02-696-
5944 (ศูนย์วิจัยฯ) หรือ www.tbs.tu.ac.th **((คลิกเพื่อดูจำนวนรับสมัครเพิ่มเติม))**



ThaiJobGov
Available on the App Store and Google Play
ดาวน์โหลด 3,333 ครั้ง เปิดสอนภาษาไทย

เปิดตัวออนไลน์
สอบท้องถิ่น 61
โอกาสเข้าสู่งานประจำหลายตำแหน่ง

f ThaiJobGov @ ThaiJobGov

คู่มือกฎหมาย
สอบท้องถิ่น
ฉบับปรับปรุง 2561

คู่มือเตรียมตัวสอบ 25 ฉบับ
กว่า 100 หน้า
เนื้อหาครอบคลุมกว่า 500 ข้อ

f ThaiJobGov @ ThaiJobGov

งานออกทีวี